

**BÀI DỰ THI CHÍNH LUẬN**  
**VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ V**  
**NĂM 2025**

**\* Thể loại bài viết thuộc nhóm 3: Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.**

- Tác giả bài viết: **Phạm Thị Hương - Sinh ngày 11/5/1988.**

- Chức vụ công tác: **Giáo viên**

- Đơn vị công tác: **Trường mầm non Tam Hưng A, Thanh Oai, Hà Nội.**

**\* Tiêu đề bài viết: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là trách nhiệm của nhân dân.**

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là ngọn cờ lãnh đạo, dẫn dắt nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thành công của cách mạng Việt Nam gắn liền với sự kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng - chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhờ kiên định nền tảng tư tưởng, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều thách thức, đưa Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trước sự chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ thông tin, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành nhiệm vụ quan trọng, không chỉ của hệ thống chính trị mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân yêu nước.

Nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vì họ là lực lượng đông đảo, trực tiếp tiếp nhận và lan tỏa tư tưởng, đường lối của Đảng đến mọi tầng lớp trong xã hội. Khi nhân dân có niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, họ sẽ chủ động bảo vệ những giá trị tốt đẹp của chế độ, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Nhân dân có thể sử dụng mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến để phát hiện, phân tích, phản bác những thông tin sai lệch, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong cộng đồng. Bên cạnh đó, nhân dân còn tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, đóng góp ý kiến, phản biện chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp hoàn thiện hệ thống chính trị và củng cố niềm tin xã hội. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, nhân dân lan tỏa thông tin chính thống, nâng cao nhận thức chung và xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn xã hội. Như vậy, sự tham gia của nhân dân, không chỉ giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn củng cố khối

đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực để phát triển đất nước bền vững trong tình hình mới.

Như chúng ta đã biết hiện nay từng ngày, từng giờ các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá Đảng và Nhà nước ta, nhằm làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, gây mất ổn định xã hội, xâm phạm chủ quyền quốc gia và phá hoại quá trình phát triển của đất nước. Những thủ đoạn này hết sức tinh vi và đa dạng, từ việc tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đến việc kích động những hành vi bạo loạn, phản động. Chúng lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai lệch, chia rẽ đoàn kết dân tộc, làm tổn hại đến lòng tin của nhân dân vào chính quyền. Ngoài ra, các thế lực thù địch còn tìm cách gây rối nội bộ, kích động sự bất mãn, chia rẽ giữa các tầng lớp xã hội, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như quyền con người, dân tộc, tôn giáo để tạo ra sự bất ổn. Thủ đoạn phổ biến khác là tài trợ cho các tổ chức và cá nhân chống đối, tạo điều kiện cho các hoạt động chống phá diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, làm suy yếu an ninh, trật tự quốc gia. Những âm mưu này đe dọa trực tiếp đến sự phát triển và sự ổn định của đất nước, đòi hỏi mỗi người dân và toàn Đảng phải cảnh giác, đoàn kết và đấu tranh kiên quyết để bảo vệ nền tảng chính trị, xã hội vững mạnh.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang gặp phải nhiều thách thức. Trước hết, các thế lực thù địch lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội để tung tin giả, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước nhằm gây hoang mang, chia rẽ nội bộ và làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ, còn hạn chế về nhận thức chính trị, dễ bị tác động bởi những thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng. Ngoài ra, việc tổ chức, huy động quần chúng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở một số địa phương, đơn vị vẫn chưa được thực hiện đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Những thách thức này, đòi hỏi phải có những giải pháp mạnh mẽ, toàn diện hơn để phát huy vai trò của nhân dân, trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để đối phó với âm mưu này, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin trên mạng xã hội. Chúng ta cần chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống, tránh bị lôi kéo vào những hoạt động trái pháp luật. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của mình, không để bị lợi dụng vào các mục đích xấu.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà cần có sự tham gia của mỗi người dân. Mỗi người cần có

trách nhiệm bảo vệ sự ổn định, tránh để các thế lực xấu lợi dụng, nhằm gây ảnh hưởng tiêu cực đến đất nước. Chúng ta cần thực hiện tốt những điều sau:

***Một là: Nâng cao nhận thức, kiên định lập trường tư tưởng.***

Mỗi công dân cần không ngừng học tập, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng. Nhận thức đúng đắn về tình hình chính trị - xã hội trong nước và quốc tế, không để bị giao động trước những thông tin sai trái. Ngoài ra, trong thời đại công nghệ số, lòng yêu nước còn thể hiện qua việc vận dụng mạng xã hội một cách thông minh, có chọn lọc. Mỗi cá nhân cần tỉnh táo trước những luồng thông tin sai lệch, không lan truyền tin giả và luôn giữ vững lập trường, tinh thần dân tộc trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Đặc biệt, nâng cao nhận thức và kiên định lập trường tư tưởng là một yếu tố quan trọng trong việc phát huy tinh thần yêu nước. Mỗi công dân cần trang bị cho mình kiến thức về lịch sử, chính trị, xã hội để hiểu rõ hơn về đất nước và con đường phát triển của dân tộc. Sự kiên định trong tư tưởng, không dao động trước những tác động tiêu cực sẽ giúp mỗi người có cái nhìn đúng đắn và hành động thiết thực, để bảo vệ lợi ích quốc gia. Đồng thời, việc nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu sai trái, góp phần bảo vệ sự ổn định và phát triển của đất nước, cũng là một nhiệm vụ quan trọng.

***Hai là: Phát huy tinh thần yêu nước bằng những hành động thiết thực.***

Tinh thần yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đang trên đà phát triển, lòng yêu nước không chỉ thể hiện qua lời nói, mà cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong đời sống hàng ngày. Trước hết, mỗi cá nhân cần phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, lối sống của Hồ Chí Minh. Cần có ý thức rèn luyện bản thân, không ngừng học tập và nâng cao trình độ để đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Một thế hệ trẻ có tri thức, kỹ năng và đạo đức tốt chính là nền tảng vững chắc, để xây dựng một quốc gia giàu mạnh. Việc chăm chỉ học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong công việc, không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, mà còn góp phần vào sự hưng thịnh của xã hội. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc..

Việc bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc được thể thực hiện bằng cách tôn trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp như ngôn ngữ, phong tục, lễ hội, cũng như các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đồng thời, cần biết chọn lọc những giá trị tiên bộ của thế giới, để tiếp thu một cách phù hợp, giúp đất nước phát triển mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Một khía cạnh quan trọng khác của lòng yêu nước là ý thức trách nhiệm đối với cộng

đồng và xã hội. Những hành động nhỏ như bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên hay tham gia các hoạt động thiện nguyện đều là những biểu hiện cụ thể của tình yêu quê hương, đất nước. Hơn nữa, việc tuân thủ pháp luật, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, sống trung thực và đoàn kết cũng góp phần tạo nên một xã hội văn minh, phát triển bền vững..

***Ba là: Đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.***

Nâng cao nhận thức và kiên định lập trường tư tưởng là một yếu tố quan trọng trong việc phát huy tinh thần yêu nước. Mỗi công dân chúng ta đều cần trang bị cho mình kiến thức về lịch sử, chính trị, xã hội để hiểu rõ hơn về đất nước và con đường phát triển của dân tộc. Sự kiên định trong tư tưởng, không dao động trước những tác động tiêu cực sẽ giúp mỗi người có cái nhìn đúng đắn và hành động thiết thực để bảo vệ lợi ích quốc gia. Đồng thời, việc nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu sai trái, góp phần bảo vệ sự ổn định và phát triển của đất nước cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Khi phát hiện thông tin xuyên tạc, cần chủ động phản bác bằng những lập luận chính xác, khoa học. Không tiếp tay cho các luận điệu sai trái bằng cách chia sẻ, lan truyền thông tin chưa kiểm chứng. Báo cáo các nội dung xấu, độc trên mạng xã hội để góp phần làm trong sạch không gian mạng.

Với vai trò là một giáo viên, trách nhiệm trong việc đấu tranh với các quan điểm sai trái càng trở nên quan trọng hơn. Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là tấm gương về tư tưởng và đạo đức cho học sinh. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần chủ động tuyên truyền về các giá trị tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của đất nước.

Như vậy, tinh thần yêu nước không chỉ là khẩu hiệu mà cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, xuất phát từ ý thức của mỗi người. Mỗi cá nhân, dù ở bất kỳ vị trí nào, nếu có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, đều đang góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu mạnh và phồn vinh.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ độc lập, chủ quyền và sự phát triển bền vững của đất nước. Đây không chỉ là nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Mỗi công dân cần nâng cao cảnh giác, kiên định lập trường, tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không chỉ là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Đó không chỉ là cuộc đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, mà còn là quá trình khẳng định và lan tỏa những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác -

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới biến động nhanh chóng, khi các thế lực phản động ngày càng tinh vi trong các chiến dịch chống phá, thì việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở thành một nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Mỗi cán bộ, Đảng viên cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức và hành động thực tiễn, để lan tỏa những giá trị cốt lõi của Đảng đến với nhân dân. Mỗi người dân Việt Nam, dù ở vị trí nào, cũng cần ý thức được vai trò của mình trong việc bảo vệ sự thật lịch sử, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Chỉ khi nền tảng tư tưởng của Đảng được bảo vệ vững chắc, thì con đường phát triển của đất nước mới rộng mở, khối đại đoàn kết toàn dân tộc mới không bị chia rẽ, niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ mới ngày càng được củng cố. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh của mỗi người Việt Nam, để cùng nhau xây dựng một đất nước giàu mạnh, văn minh, phát triển bền vững trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội./.

*Tam Hưng, ngày 31 tháng 3 năm 2025*

**NGƯỜI DỰ THI**

**Phạm Thị Hường**